

สรุปวิภาดาเผยปัญหาเศรษฐกิจไม่กระทบยอดขายสรุป

2 ไตรมาส



สรุปวิภาดาเผยปัญหาเศรษฐกิจไม่กระทบยอดขายสรุป 2 ไตรมาส

เร่งปรับแผนควบคุมต้นทุนการผลิตยืนยันไม่ปรับราคาขาย

วีเอส 09 ออริจินอล เฮอร์เบิเผยปัญหาเศรษฐกิจซบเซาไม่กระทบยอดขายสรุปในช่วง 2 ไตรมาสแรก เนื่องจากเป็นสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์ในการควบคุมต้นทุนการผลิต เร่งเจรจากับซัพพลายเออร์หวังราคาวัตถุดิบเพิ่มกระทบถึงผู้ซื้อ ยืนยันไม่ปรับราคาขายสรุปผสมสมุนไพรวิภาดา

นางสิริจักษณ์ หาญวารากิตติ กรรมการฝ่ายพัฒนาการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท วีเอส 09 ออริจินอล เฮอร์เบิ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสรุปผสมสมุนไพรแบรนด์ “วิภาดา” เปิดเผยว่า ปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคบ้าง แต่ไม่กระทบต่อยอดขายสินค้าของบริษัทมากนัก แม้ว่าความต้องการซื้อบางจังหวัดจะลดลงบ้างเล็กน้อย เนื่องจากประชาชนต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลง แต่โดยภาพรวมแล้วไม่กระทบต่อยอดขายในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้เพราะสรุปเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีอากาศร้อนเกือบตลอดทั้งปี ทำให้ผู้บริโภคต้องเพิ่มความถี่ในการอาบน้ำเพื่อชำระร่างกาย ที่สำคัญสรุปวิภาดามีส่วนผสมของสมุนไพรเป็นหลัก จึงทำให้กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบสมุนไพรซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งเสริมให้ยอดขายในช่วง 2 ไตรมาสเป็นไปตามเป้า เพราะสินค้าได้รับความนิยมไว้วางใจจากกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นชาวมุสลิมเพิ่มขึ้น เมื่อสรุปวิภาดาได้รับตราสัญลักษณ์ฮาลาลจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมทั้งในประเทศไทยและต่างชาติ ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสได้ขยายตลาดไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านทั้งที่มาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งได้สั่งซื้อสรุปผสมสมุนไพรชนิดต่าง ๆ เพื่อป้อนให้กับผู้บริโภคภายในประเทศ ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากส่วนนี้มาชดเชยยอดขายภายในประเทศ

นางสิริจักษณ์กล่าวว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนการผลิตที่จะต้องควบคุมเพื่อมิให้กระทบถึงผู้บริโภค ทั้งเรื่องการสั่งซื้อวัตถุดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งได้มีการเจรจากับตัวแทนจำหน่ายและโรงงานผลิต ให้ดูแลด้านราคาไม่ให้ปรับขึ้นโดยการสั่งซื้อวัตถุดิบแต่ละประเภทในปริมาณมาก เพื่อจะได้สามารถควบคุมราคาไม่ให้กระบวนการผลิตได้รับผลกระทบ จึงทำให้สินค้าสรุปทุกประเภทของบริษัทฯ ยังขายราคาเดิมยังไม่มียุบายปรับราคาขายแต่อย่างใด

สำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สรุป หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายสอบถามได้ที่ Call Center 098-865-1180 และสั่งซื้อได้ที่ร้านเซเว่นอิเลฟเว่นและแคตตาล็อกฟรีรายเดย์

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท วีเอส 09 ออริจินอล เฮิร์บ จำกัด โทร. 086 -325 7575 และ
087-745-7863